



ประกาศที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และการให้บริการประชาชนในพื้นที่
สังกัดที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามที่ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม ได้ประกาศรับคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง
เหมาบริการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และการให้บริการประชาชนในพื้นที่ สังกัดที่ทำการ
ปกครองจังหวัด (กรมการปกครอง) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม
๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
บุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และการให้บริการประชาชน
ในพื้นที่ สังกัดที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๖ ราย รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ๑

บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลเมื่อครบ ๑ ปี ในวันที่ ๒๕ เดือน
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นับแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไป และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้
ให้รายชื่อที่ได้รับการขึ้นบัญชีไปนี้ เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้ขึ้นด้วย

๑. ผู้ขึ้นได้ขอละลาสิทธิ ไม่เข้ารับการจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการคัดเลือก
๒. ผู้ขึ้นไม่มารายงานตัว เพื่อรับการจ้างภายในเวลาที่กำหนด
๓. ผู้ขึ้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ตามวันเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ฯ
ในวันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม
(กลุ่มงานปกครอง) ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายณรรธ ทรประสิทธิ์)

นายอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย รักษาราชการแทน
ปลัดจังหวัดมหาสารคาม

เอกสาร ๑ แบบท้ายประกาศที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และการให้บริการประชาชนในพื้นที่สังกัดที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตำแหน่ง ลูกจ้างเหมาบริการ (เจ้าหน้าที่ปกครอง) จำนวนทั้งสิ้น ๖ ราย ดังนี้					
ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	คำนำหน้า	ชื่อ	สกุล	
๑	๐๐๑	นางสาว	สุชาร์ตน์	ปฏิเสน	
๒	๐๐๒	นางสาว	พัชรินทร์	ตติยรัตน์	
๓	๐๑๑	นางสาว	กรรณิการ์	สิทธิ์	
๔	๐๐๓	นางสาว	รุ่งพิกุล	พลแดง	
๕	๐๑๐	นาย	นนทยา	เทียมวงศ์	
๖	๐๑๒	นาย	ธณาธร	เทียมทัศน์	

(นายธนาธร ศรีประสิทธิ์)

นายอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย รักษาราชการแทน
ปลัดจังหวัดมหาสารคาม